
สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 
*************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมังกร  แก้วพัฒน ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน  ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 
๓. นายศรีนวน  อำพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๑ 
๔. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๑ 
๕. นายสำรวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๑ 
๖. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๑ 
๗. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๑ 
๘. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๒ 
๙. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๐. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๒. นายประวิท  ผลาหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๓. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 
๔. นายจำเนียร  บ่างสมบูรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นายเฉลย  ธนะภูมิชัย  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายอำนวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๙. นายเนตรวัฒน์  ใจสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ   หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่าน 
      ประธานสภากรุณาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ ทุกท่านยืนขึ้นครับ
      (ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย) ผมขออนุญาตท่าน 
      ประธานสภาอ่านประกาศเทศบาล 
        ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 
      เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
               ประจำปี ๒๕๖๔ 
       ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้มีมติในการประชุมสภา 
      เทศบาลตำบลท่าเกษม เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนการประชุม
      สภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖๔  
      ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด 
      ๓๐ วันนั้น 
       ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราช 
      บัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
      สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 
      ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม  
      สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจำปี ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๓๐  ธันวาคม 
      ๒๕๖๔        
   
       จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
         ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
             มังกร  แก้วพัฒน ์
          (นายมังกร  แก้วพัฒน์)   
           ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม 
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
        ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        ท้องถิ่นต่อสภาเทศบาล 
        ๓.๒ รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
        ๒๕๖๔ 
      ระเบียบวาระท่ี ๔ อื่นๆ 
         



-๓- 
              
      บัดนี้ท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล 
     ท่าเกษมได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
     ต่อไปครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอแจ้งเรื่องโควิด-๑๙ ก็ขอให้เป็นหน้าท่ีของทุกท่าน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ประธานสภาฯ   ป้องกันโควิด-๑๙  
ที่ประชุม   - รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายมังกร แก้วพัฒน์  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยสามัญสมัย ๓  
ประธานสภาฯ   เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔ มีท่านใดสงสัยหรือไม่ขอให้ตรวจสอบ  
     หากไม่มีข้อแก้ไขขอให้สมาชิกฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
     ครั้งก่อน (ยกมือ)   
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี ๓ เมื่อวันท่ี  
     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอใหม่ 
     ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาล 
นายสุริยา ผลาหาญ  -เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ผมนายสุริยา ผลาหาญ 
หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดภารกิจ  ผมก็จะขอ
     นำเรียนรายงานการติดตามแผนฯตามเอกสารท่ีแนบให้ทุกท่าน ขออนุญาตนำ 
     เรียนพอสังเขป  ซึ่งการจัดทำแผนก็เป็นไปตามระเบียบ คือ ใน ๑ ปีต้องมีการ 
     ติดตามประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานให้สภาทราบภายใน 
     เดือนธันวาคม ปัจจุบันเทศบาลฯได้ใช้แผน ๕ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ซึ่งก็ได้มีการทบทวนทุกปี รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖  
     ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชนและสร้าง
       ความเข้มแข็ง 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
       ท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหารองค์กร 
      ตามตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
     พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และท่ีเพิ่มเติม 
     เปล่ียนแปลงฉบับท่ี ๑ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
       ตามแผน มีจำนวน ๑ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๖ โครงการ 
       งบประมาณ ๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท 
       ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
       ๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๓  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมทางเศรษฐกิจชุมชนและสร้าง
       ความเข้มแข็ง 
       ตามแผน มีจำนวน ๒๗ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๒๒ โครงการ
       งบประมาณ ๖,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
       ดำเนินการแล้ว ๗  โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
       ๕,๔๓๒,๙๕๔  บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๗  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
       ท้องถิ่น 
       ตามแผน มีจำนวน ๒๒ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๑๘ โครงการ
       งบประมาณ ๙๘๒,๔๘๐ บาท  
       ดำเนินการแล้ว ๖  โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
       ๕๒๑,๙๐๖  บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
       ตามแผน มีจำนวน ๙ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๔ โครงการ 
       งบประมาณ ๘๘๖,๙๗๐  บาท  
       ดำเนินการแล้ว ๔  โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
       ๑๙๗,๐๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๑ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       ตามแผน มีจำนวน ๖ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๔ โครงการ 
       งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐  บาท  
       ดำเนินการแล้ว ๒  โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย   
       ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหารองค์กร 
       ตามแผน มีจำนวน ๖๓ โครงการ ตามเทศบัญญัติ ๕๙ โครงการ
       งบประมาณ ๒๓,๒๙๒,๕๕๐  บาท  
       ดำเนินการแล้ว ๕๓  โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  
       ๑๙,๕๓๖,๖๔๕.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗ 
      จากตารางสรุปผลการดำเนินการจะเห็นได้ว่ามีโครงการจำนวนมากไมไ่ด้
     ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ การรวมกลุ่ม  
     การอบรม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ไม่สามารถดำเนินการได้เพื่อ
     ป้องกันการระบาดของโรค หากมีสมาชิกท่านใดสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 
     ขอบคุณครับ 
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นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนด 
เลขานุการสภาฯ   ว่าในการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นก่อนส้ินปีจะต้องมีการรายงานการ
     ดำเนินการตามแผนพัฒนาตามท่ีได้แถลงต่อสภา เพื่อให้สภาได้ทราบ การรายงาน
     ผลการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีได้รายงานให้ทราบไปแล้วนั้น ขอมติท่ี 
     ประชุมรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
     เทศบาล ด้วยครับ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

     ๓.๒ รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก สมาชิกทุกท่าน รายงานการรับจ่ายประจำปี 
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
     รายได้       ปี ๒๕๖๔ 

- รายได้จัดเก็บเอง     1,558,542.97 
- รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้   19,930,841.77 
- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้    18,233,493.52 
- รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงาน  2,477.56 

     ใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     รวมรายได้             39,725,355.82 
     ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร     13,682,165.58 
- ค่าบำเหน็จบำนาญ     374,470.40 
- ค่าตอบแทน      486,461.84 
- ค่าใช้สอย      3,592,323.39 
- ค่าวัสดุ      952,812.40 
- ค่าสาธารณูปโภค     689,819.73 
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย   4,289,288.31 
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค   5,766,734.70 
- ค่าใช้จ่ายอื่น      131,198.04 

รวมค่าใช้จ่าย     29,965,274,.39 
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 9,760,081.43 
 ต้นทุนทางการเงิน    105,594.58 
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   9,654,486.85 

     ตามระเบียบ หลังจากปิดบัญชีแล้วต้องแถลงงบการเงินต่อสภา กองคลังก็ได้ 
     ดำเนินการทำเอกสารปิดประกาศไว้ที่เทศบาลประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ
     ได้ 
นายสมบูรณ์  ยรรยง  - ผมนายสมบูรณ์ ยรรยง ผมขอสอบถามเรื่องค่าบำเหน็จบำนาญจ่ายให้บุคลากร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีเกษียณไปกี่ท่านครับ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ -  ๑ ท่านครับ 
เลขานุการสภาฯ 



-๖- 
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - ขอมติท่ีประชุมสภารับทราบการรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยครับ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  อื่นๆ        
นายมานพ  เพาะแป้น  - กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายมานพ เพาะแป้น สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ก็ขอช่ืนชมเจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ 
     อยากย้ำเตือนเรื่องอัคคีภัย ในชุมชนหรือเขตใกล้เคียง ชาวไร่ทีมีการจุดเผาป่า เผา
     ฟาง ให้มีการเตรียมพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ รถน้ำ เจ้าหน้าท่ี ไว้เพื่อมีสถานการณ์
     อาจเกิดได้ตลอดเวลา 
นายสมบูรณ์  ยรรยง  - ผมนายสมบูรณ์ ยรรยง ตามท่ีได้มีการรายงานการดำเนินการโครงการท่ีได้ดำเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  การแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ ก็ขอนำเรียนไปยงัฝ่ายบริหารให้เร่งดำเนินการ 
     โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ๒ เส้น ท่ียังไม่ได้ดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายวิเชียร  สุคนธประทีป -เรียนท่านประธานสภา ตามท่ีท่านสมาชิกได้เร่งให้ดำเนินการโครงการ ขณะนี้กอง
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม คลังได้ดำเนินการปิดงบเรียบร้อยแล้ว และได้ปรึกษาท่านปลัดจะมีการประชุมอีก
     ครั้งในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกองช่างได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเรียบร้อย
     แล้ว รวมถึงงบประมาณเงินสะสมท่ีต้องใช้จำนวนใด 
     ในส่วนของสถานธนานุบาลขณะนี้วัสดุอุปกรณ์มีครบเรียบร้อยแล้ว มีการเข้ามา 
     ตรวจเรียบร้อยแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดวันเปิดคือ
     วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดเวลาจะกำหนดอีกครั้ง นำเรียนเชิญท่านผู้ว่า 
     ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดป้าย และท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมเป็น
     เกียรต ิ
นายมังกร  แก้วพัฒน์  - มีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มขีอปิดการประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.         

 

  (ลงช่ือ)..                               .เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 
 

  (ลงช่ือ).                                        ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายอำนวยโชค  ภูมิวาลย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


